



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2567

เรื่อง

1. 'ธรรมนัส' ถกปปง.ทำสงครามรุกส.ป.ก.
2. 'ธรรมนัส' ลุยล้างเหียนที่ดินเถื่อนเขตส.ป.ก.
3. 'ธรรมนัส' ทำสงคราม ฟันนายทุนเหมือบสปก.
4. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ปูยราคาถูก
5. ยางพุง80บ.รอบ3ปี 'นิด' ปลื้ม จีบ'มิชลิน' ขยายวง.
6. นายกฯ ปลื้มราคายาง80บ. ฟินิจเซียร์แปรรูปขึ้นปลาย
7. 'ชลน่าน' แจงไขนกกแก้วติดจากสัตว์สู่คน
8. มันสำปะหลังทุบสถิติ3.90บ.
9. กาแฟควมมือ'บ้านทับเขือ' สายพันธุ์โรบัสต้า 'เขาบรรทัด' ต่อยอด-ปั้นแบรนด์...
10. พาณิชย์โว'มัน' พุงทำนิวไฮ
11. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: แจกจริง

สื่อ

- มติชน  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ  
ข่าวสด  
มติชน  
มติชน  
เดลินิวส์  
มติชน  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

# 'ธรรมนัส' ถกปปง.ทำสงครามรุกส.ป.ก.

- ฟันฟอกเงินกลุ่มทุน-อิทธิพล
- แสวงหาประโยชน์จากที่ดิน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ สำนักงานปปง.ในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยระบุว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร หรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม รวมถึงกลุ่มนายทุน ได้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น การลักลอบขุดดินเพื่อนำออกจำหน่ายโดยปราศจากความยำเกรงต่อบัญญัติแห่งกฎหมาย และการใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือเพื่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ซึ่งกระบวนการตามกฎหมายปกติไม่สามารถจัดการปัญหาหรือสร้างความยำเกรงให้แก่ผู้กระทำความผิดได้ หรือผู้กระทำความผิดมีพฤติกรรม ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือความสงบเรียบร้อยในสังคม หรือเป็นผู้มีอิทธิพล หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง ประกอบกับ ส.ป.ก.เห็นว่ากรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (15) แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไปแล้วนั้น

“เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินมิให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปหมุนเวียนหรือใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรมต่อไป ประกอบกับที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ ส.ป.ก.หารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและดำเนินการทางกฎหมาย กับผู้กระทำความผิดตามมูลฐานดังกล่าว ฉะนั้น ส.ป.ก. จึงขอความอนุเคราะห์หารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้” หนังสือระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพิ่มเติมว่า ร.อ.ธรรมนัสได้มีการโพสต์หนังสือฉบับดังกล่าวเพิ่มระบุว่า “ผมพร้อมทำสงครามกับที่ดินเดือนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศครับ”

# 'ธรรมนัส' ลุยล้างเหียนที่ดินเถื่อนเขตส.ป.ก.

ราชดำเนินกลาง ● “ธรรมนัส” ประกาศทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ เดินหน้าจับมือ ปปง. ตามสอยนายทุนทำผิดเข้าข่ายกม.ฟอกเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงาน ปปง. ในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยระบุว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม รวมถึงกลุ่มนายทุน ได้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน

เช่นการลักลอบขุดดินเพื่อนำออกจำหน่าย โดยปราศจากความยำเกรงต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือเพื่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการตามกฎหมายปกติไม่สามารถจัดการปัญหาหรือสร้างความยำเกรงให้แก่ผู้กระทำความผิดได้ หรือผู้กระทำความผิดมีพฤติกรรมซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือความสงบเรียบร้อยในสังคม หรือเป็นผู้มีอิทธิพล หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง

ประกอบกับ ส.ป.ก. เห็นว่ากรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้อิทธิพล หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไปแล้วนั้น

“เพื่อให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินมิให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนำเงิน

หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปหมุนเวียนหรือใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรมต่อไป ประกอบกับที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ ส.ป.ก.หารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามมูลฐานดังกล่าว ฉะนั้น ส.ป.ก.จึงขอความอนุเคราะห์หารือร่วมกันกับสำนักงาน ปปง. ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. และขอขอบคุณในความร่วมมือนมา ณ โอกาสนี้”

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัสได้มีการโพสต์หนังสือฉบับดังกล่าวเพิ่ม โดยระบุว่า “ผมพร้อม ‘ทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดิน’ ทั่วประเทศครับ”.

# 'ธรรมนัส'ทำสงคราม พัฒนายุทธวิธีมือบสกปก.

## ล้มตรวจสอบทั่วประเทศ ดึงปปง.เข้าเส้นทางการเงิน ขรก.ร่วมคบโกงโค่นด้วย

"ธรรมนัส" ประกาศพร้อมทำสงครามกับที่ดินเถื่อน ในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ มอบ ส.ป.ก. ทำหนังสือ เข้าหาหรือ ปปปง.ร่วมตรวจสอบบุคคล-กลุ่มนายทุนทำผิด เข้าข่าย ก.ม.ฟอกเงิน วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. ★ มีต่อหน้า 11

**'ธรรมนัส'** ☆ ต่อจากหน้า 1 ตั้งทีมสแกนเอกสารสิทธิทั่วประเทศ จ้างดาบรอฟัน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนกระทำความผิด ประกาศ จะลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดทันที รวมทั้ง ดำเนินคดีผู้สวมสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ไม่ใช่เกษตรกรอีกด้วย ส่วน One Map ให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นแผนที่หลัก เพื่อยุติความขัดแย้งทั้งหมด

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปท.) ครั้งที่ 2/2567 มีนายประยูร อินสกุล ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิเศษ รัตนทรัพย์ สังขุชฌาย์เลขาธิการ ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ประชุม ที่ห้องประชุมไชยวงศ์ ขุนชาติ สำนักงาน ส.ป.ก. ว่าจากกรณีข้อพิพาทแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ประชุม คปท.มีมติ เห็นชอบ การตรวจสอบเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน และผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจะแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.ไปแล้วจำนวน

36,498,883 ไร่ เพื่อพิจารณาและสรุปผลการใช้ ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ว่าถือครองโดยเกษตรกร ตัวจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดที่ดินหรือไม่ เป็นเกษตรกรจริงหรือเป็นกลุ่มนายทุน จากนั้นจะ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการในระดับสูงขึ้น โดยมีตนเป็นประธาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปปง. ป.ป.ช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับอีก 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เป็นต้น โดยจะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาบท ลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด หลังผ่านการพิจารณา จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในขั้นต้นแล้ว

รมว.เกษตรฯกล่าวต่อว่า หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ รัฐเข้าไปมีส่วนกระทำความผิด จะลงโทษทั้งทางวินัย และอาญาขั้นสูงสุดทันที รวมทั้งผู้สวมสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรอีกด้วย ทั้งนี้ ให้รอคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่ One Map ดำเนินการเสร็จก่อน กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. พร้อมเปิดศึกทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูป ที่ดินทั่วประเทศทันที

"การลงโทษดังกล่าว จะลงโทษผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดิน ส.ป.ก. ที่ผิดกฎหมายขั้น เด็ดขาด จะเริ่มต้นที่เขาใหญ่เป็นแห่งแรก ยืนยันจะ ไม่มีการจับแพะแฉนอน จะนำผู้กระทำความผิดมาชั่งและ ไล่ส่งกรมราชทัณฑ์ ใครทำผิดต้องโดนลงโทษแน่นอน หากมีข้าราชการผิด จะ โดนวินัยร้ายแรงและ โดนคดี อาญาส่วนผู้รับจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมคิดในการกระทำผิด โดยจะให้ ปปปง.มาตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมด หนีไม่พ้นแน่นอนทั้งนี้ ในส่วนอำนาจในการเพิกถอนสิทธิ หลังจกตรวจสอบพบว่า ผู้ถือครองไม่ใช่เกษตรกรจริง ถือเป็นอำนาจ ส.ป.ก. ในกฎหมายชัดเจนในการให้ อำนาจและพร้อมดำเนินการทันทีส่วนเรื่อง One Map เป็นเรื่องในทุกหน่วยงานต้องใช้เป็นแผนที่หลัก เพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งที่ทุกคนต้องยอมรับซึ่ง ต้องรอผลการดำเนินการ และถือเป็นข้อยุติปัญหา ความขัดแย้งทั้งหมดด้วย" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

อีกด้านวันเดียวกัน นายวิเศษ รัตนทรัพย์สังขุชฌาย์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ปกป้องและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอความ อนุเคราะห์ในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตปฏิรูปที่ดิน ระบุว่า ส.ป.ก. ตรวจสอบพบว่า มี เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บุคคลบางคนบางกลุ่มและ กลุ่มนายทุนได้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น ลักลอบขุดดินเพื่อนำออกจำหน่าย และการใช้ ประโยชน์ในที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่า ด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาแสวงหา ผลประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือเพื่อ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ในหนังสือระบุอีกว่ากระบวนการตามกฎหมาย ปกติ ไม่สามารถจัดการปัญหาหรือสร้างความยุ่งยาก ให้แก่ผู้กระทำความผิดได้ หรือผู้กระทำความผิดมี เหตุการณ์น่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือความสงบเรียบร้อย ในสังคม หรือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับผู้มี

อิทธิพลนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูง ส.ป.ก. เห็นว่ากรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเป็นการค้าเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 8 (เร) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไปแล้ว

หนังสือยังระบุอีกว่าเพื่อให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเพื่อตัดวงจรการฟอกเงิน มิให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปหมุนเวียน หรือใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรม ประกอบกับที่ ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ ส.ป.ก.หารือร่วมกับสำนักงาน ปปง.กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามมูลฐานดังกล่าว ส.ป.ก.จึงขอความอนุเคราะห์หารือร่วมกันกับสำนักงาน ปปง. ในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน ปปง.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์หนังสือฉบับดังกล่าว ในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุว่า “ผมพร้อมทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศครับ”



**ปุ๋ยราคาถูกลง:** ร.ต.จักราช ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมกำลังหารือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกลงให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เฟส 2 โดยเฟส 1 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.67 เพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยจะลดราคาปุ๋ยไม่ต่ำกว่าเดิมคือกระสอบละ 10-50 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.67 ส่วนเฟสแรก นำปุ๋ยมาลดราคา 3.1 ล้านกระสอบ 64 สูตร สั่งซื้อแล้ว 1.181 ล้านกระสอบ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนได้ 216 ล้านบาท.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12155

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 321.31 Ad Value: 498,030.50

PRValue (x3): 1,494,091.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยางพุง80บ.รอบ3ปี 'นิด'ปลื้ม 'จีบ'มิชลิน'ขยายวง.

# ยางพุง80บ.รอบ3ปี 'นิด'ปลื้ม 'จีบ'มิชลิน'ขยายวง.

## ถึงปารีสจับเข้ามาครง ถึง12ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส สส.เหนือเพื่อไทยรองรับ 'ทักษิณ'กลับเชียงใหม่

'เศรษฐา' เยือน  
ฝรั่งเศส หารือปธน.  
มาครง ดึงยักษ์ใหญ่  
12 บริษัทมาลงทุน  
ในไทย ลั่นปีหน้าไทย  
จะจัด  อ่านต่อหน้า 10

● **นิดปลื้ม** □ ต่อจากหน้า 1  
คอนเสิร์ต แฟชั่นในไทยและประกาศเป็น  
อับการท่องเที่ยว ปลื้มราคายางทะลุ 80  
บาทรอบ 3 ปีกว่า มั่นใจปรับสูงขึ้นอีก ค่า  
ยางรถยนต์ระดับโลก 'มิชลิน' ประกาศ  
ขยายการผลิตในไทยทันที สส.เพื่อไทย  
ดีใจ 'ทักษิณ' กลับบ้านเชียงใหม่ ขอยา  
โยงเป็นการเมือง 'บักทิน' ไม่หวั่นฝ่ายค้าน

ซึกฟอกปมอดีตนายกฯ เขี่ยกั้วตักกิว  
สาว.ยื่นผู้ตดิอภิปรายตาม ปลอบท.ถูก  
กมธ.ตีดกเรือฟรีเกต 1.7 หมื่นล้าน แต่ได้  
เรือดำน้ำแน่ ปิดเอาไปใช้คิจิตลวอลเล็ด  
'อนุทิน' ยัน 24 มี.ค.เลือกกก.บห.ชุดใหม่  
คั่นคนรุ่นใหม่เป็นเลขฯ พรรค

### 'นิด'พบประธานาธิบดีฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน  
นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ซึ่งเสร็จจาก  
การเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในงาน  
The Amazing Thailand Networking  
Event with the Prime Minister of  
Thailand จัดขึ้นภายใต้งาน Internationale  
Tourismus-Borse Berlin 2024 (ITB  
Berlin 2024) เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแสดง  
นโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม  
ท่องเที่ยวไทย และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
ของไทยในระดับภูมิภาค ที่กรุง

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12155

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 321.31

Ad Value: 498,030.50

PRValue (x3): 1,494,091.50

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยางพุง80บ.รอบ3ปี 'นิด'ปลื้ม จีบ'มิชลิน'ขยายจริง.

เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 6 ชั่วโมง

นายเศรษฐาได้เดินทางออกจากรุงเบอร์ลิน ถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ออร์ลี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพบหารือทวิภาคีกับนายเอ็มนานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส รวมทั้งการเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (MIPIM 2024) ที่เมืองกานส์ ฝรั่งเศส

## หารือเอกชนดึงลงทุนในไทย

เวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงปารีส ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ก่อนปฏิบัติภารกิจแรกว่า ภารกิจที่ฝรั่งเศสวันนี้มีวิสัยทัศน์เอกชนรายใหญ่หลายราย แต่ยังติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยอยู่ตลอด โดยวันนี้มีกำหนดการหารือภาคเอกชนสำคัญของฝรั่งเศส 12 ราย พร้อมส่งข้อความสำคัญถึงภาคเอกชนฝรั่งเศสว่า

ประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับการลงทุนต่างชาติ รัฐบาลไทยพร้อมพูดคุยร่วมกัน เพื่อดูแลเรื่องความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยดี รวมถึงดูแลเรื่องมาตรการภาษีให้แก่เอกชนที่สนใจลงทุนในไทยด้วย

จากนั้น ที่ โรงแรม Prince de Galles นายเศรษฐาหารือกับภาคเอกชน อาทิ นายเซบาสเตียน บาซิน President & CEO, ACCOR Group Worldwide บริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจการบริการเครือโรงแรม Accor, นาย Pascal Morand ผู้บริหาร Federation de la Haute Couture et de la Mode สหพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมแฟชั่นฝรั่งเศส มีสมาชิกมากกว่า 100 สมาคม โดยได้หารือเรื่องเป้าหมายของ ไทยในการเป็น Southeast Asian center of fashion and design

หารือกับผู้บริหารบริษัท Michelin ซึ่ง

เป็นบริษัทผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะสัญชาติฝรั่งเศส ลงทุนในไทยแล้ว 5,000 โรงงาน จ้างงาน 8,000 คน มูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 40,000 ล้านบาท โดยใน 1 ปี ใช้จ่ายรวมมากกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์ ใน 3 ปีข้างหน้า จะเพิ่มกำลังผลิตลงทุนถึง 300 ล้านดอลลาร์

หารือกับนายเกวินคัล ฟูแลนเนก ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ มิชลินไกด์ทั่วโลก โดยในปีนี้ มิชลินจะจัดลำดับให้กับโรงแรม ซึ่งอาหารและที่พักถือเป็น key factor ที่สำคัญของการท่องเที่ยว ทั้งนี้ นายฟูแลนเนกได้ย้ำว่าปีหน้า จะเป็น Golden year of tourism จะจัด World class festival คอนเสิร์ต แฟชั่นในไทยเอง และรัฐบาลจะประกาศให้ประเทศไทยเป็น Tourism hub ในปีหน้า

## พร้อมอำนวยความสะดวก

นายเศรษฐาโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X ว่า การพบกับซีอีโอบริษัทผลิตยาง Michelin ทาง Michelin ใช้จ่ายพาราในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงขอให้



🏠 **เยือนปารีส** - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พันผ้าพันคอด้วยผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านร้อยเอ็ดมอบให้ เดินผ่านคนสายในกรุงปารีส ระหว่างเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีมาครงและนักธุรกิจชั้นนำ



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12155

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 321.31

Ad Value: 498,030.50

PRValue (x3): 1,494,091.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ยางพุง80บ.รอบ3ปี 'นิด'ปลื้ม 'จีบ'มีชลิน'ขยายวง.

รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่จะเป็นการสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทยเอง ขณะที่ขั้นตอนต่างๆ ที่มีความล่าช้า “ผมได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในด้าน ease of doing business ซึ่ง Michelin มีนโยบายการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ตรงกับรัฐบาล เราจึงพร้อมให้การสนับสนุน

อีกบริษัทคือ Richemont ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Cartier, Van Cleef & Arpels IWC Chole ประเทศไทยมียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ผมจึงขอความร่วมมือในการทำ Collaboration กับแบรนด์ของไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพนอกแบบรวมถึงวัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ พร้อมกันนี้ผมได้ชวน Richemont ให้มาทำกิจกรรมหรืออีเวนต์ในไทย เช่น Pop Up Store, co-promotion กับกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งทาง Richemont ให้ความสนใจ

## ปลื้มยางทะลุ 80 บ.รอบ 3 ปีกว่า

นายเศรษฐา ให้สัมภาษณ์ถึงราคายางพาราในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลา 41 เดือนที่ผ่านมา โดยราคาส่งออกทะลุ 80 บาทต่อกิโลกรัมว่า ยางเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า 25 ล้านไร่ ซึ่งในอดีตราคายางพารา 3-4 กิโล 100 บาทแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงาน ประกาศไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3 เท่า ภายใน 4 ปี ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันนำเข้ายางเดือนอย่างมาก ต้องขอบขอบคุณทั้งทบวง การกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าอย่างเถื่อน หรือแม้กระทั่งบางครั้งอาจไม่ใช่เป็นการลักลอบนำเข้าอย่างเถื่อน แต่เป็นการขอผ่านเส้นทางของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับนายกฯ

มาเลเซียที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศนำเข้ายางพารามากถึง 80% เพราะมีโรงงานผลิตมียาง คนบอกกับนายกฯ มาเลเซียว่าหากมีอะไรให้พูดคุยได้โดยตรง จะได้จัดส่งยางไปให้ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากพม่าหรือลาวและผ่านประเทศไทย เพราะไม่แน่ชัดว่าจะไปถึงมาเลเซียจริงหรือไม่ หรือระหว่างทางสินค้าจะถูกกระจายในประเทศไทย ดังนั้นทางที่ดีไม่ต้องเอาเข้ามาในประเทศไทย หากมีอะไรให้ติดต่อผ่านกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้กำชับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ให้ติดต่อประเทศมาเลเซียโดยด่วน หากมีความต้องการใช้ยางสูงไทยพร้อมที่จะส่งให้ได้

“เชื่อว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลจะพยายามดำเนินมาตรการให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เพราะมีเกษตรกรผู้ปลูกยางอยู่ทั้งในภาคใต้ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนตัวรู้สึกดีใจมากที่ราคายางปรับตัวสูงขึ้น ส่วนสำคัญเกิดจากหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนเป็นหูเป็นตา รวมถึงส.ส.ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็ตาม มีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะในการเข้มงวดตรวจสอบนำเข้าสินค้าเดือนทั้งหมุดเดือน เนื้อเดือน แพะเดือน ไม่ให้นำเข้าอยู่แล้ว โดยเฉพาะสินค้าหลักที่ไทยสามารถผลิตได้เองจะไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาเพราะต้องดูแลเกษตรกรของ ‘ไทยก่อน’ นายเศรษฐากล่าว

## ‘ดร.เอ็ด’ติง เศรษฐา ฝันเรื่องกต.

นายสุชัยวี สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ดูแลกทม. กล่าวถึงกรณี นายเศรษฐาเดินทางไปต่างประเทศตลอดช่วง 6 เดือน รวม 14 ประเทศ ว่า แม้จะเป็นสิ่งจำเป็นในการแนะนำตัวแต่ต้องไม่ไปแบบจายจอย และต้องไปทัศนศึกษาคำดับให้ดี ตอนนี้มีปัญหาในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากเรื่องการศึกษา แต่นายกฯ กลับไม่พูดถึงเรื่องนี้ ขณะที่นายลอเรนซ์ หว่อง รมว.กต. สิงคโปร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่คาดว่าจะมีนายกฯคนถัด

ไปต่อจากนายลี เซียนลุง ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเป็นอันดับแรกๆ แต่นายเศรษฐาไม่ได้พูดถึงเลย ทั้งๆ ที่เรื่องการสร้างคนเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุด

“เรื่องที่ท่านไปต่างประเทศผมไม่ว่า แต่งานที่สำคัญคือเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นรากหลักของสังคมไทย ท่านกลับไม่พูดถึง ท่านต้องพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วย โดยที่ไม่ต้องไปโยนให้กระทรวงอื่น และต้องแสดงบทบาทผู้นำว่าจับอะไรแล้วสำเร็จไม่ใช่จับแล้วปล่อยตรงนี้นายเศรษฐาต้องปรับปรุง” นายสุชัยวีกล่าว

### ‘สมศักดิ์’ ชี้ลี้ภัย ‘แม่’ ปักบ้าน

กรณีนายทักษิณ ชินวัตร ที่อยู่ระหว่างพักไทย จะไปจ.เชียงใหม่ วันที่ 14 มี.ค. ช่วงเช้า เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพฯแล้วเดินทางไปเชียงใหม่ ค่ายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เข้าพักที่บ้านพักในสนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเลย์ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ช่วงเย็นบรรดากฎาและหลานๆ จะตามมาสมทบ

ส่วนช่วงเช้าวันที่ 15 มี.ค. นายทักษิณและครอบครัวจะไปทำบุญและเคารพศพบรรพบุรุษบรรพบุรุษตระกูลชินวัตร (ปู่) โดยปัจจุบันปู่ของพ่อเลิศ ชินวัตร และนางยินดี ชินวัตร มารดา ได้ย้ายจากวัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ไปอยู่บนคอยดิดกับสนามกอล์ฟ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเค็ม 3-4 กิโลเมตร แต่ยังคงมีอิฐที่สาวพี่ชาย พร้อมญาติผู้ใหญ่ในตระกูลชินวัตรที่ล่องลับไปแล้ว ของนายทักษิณอยู่ที่วัดโรงธรรมสามัคคี เสร็จแล้วนายทักษิณกลับมาพักผ่อนที่บ้านพัก คาดว่าจะมีญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดเข้าพบด้วย และวันที่ 16 มี.ค.กลับกรุงเทพฯ

ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.กต. มีกำหนดไปจ.เชียงใหม่ ช่วงเย็นวันที่ 15 มี.ค. เพื่อปฏิบัติภารกิจในจ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. จากนั้นลงพื้นที่พร้อมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือกรม.สัญจร

ที่จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี แถลงนำพรรคเพื่อไทย (พท.) อัครมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ตามเงื่อนไขแล้ว ถ้านายทักษิณไม่ได้นอนที่บ้านตามที่แจ้งไว้กับกรมคุมประพฤติ ต้องขออนุญาตว่าจะเดินทางไปไหนอย่างไร หากไม่ได้ขออนุญาตต่างประเทศสามารถขออนุญาตได้ ถังกรมคุมประพฤติอนุญาตก็ไม่มีปัญหา การขออนุญาตต้องแจ้งและกำหนดระยะเวลา วันที่ในการเดินทาง ถือเป็นเรื่องปกติเหมือนนักเรียนลาต่อข้อถามว่าการขึ้นถือว่าเหนือกว่าผู้ได้รับการพักโทษคนอื่นหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่ได้นอกเหนือคนอื่นเลย ถือเป็นปกติของผู้ได้รับการพักโทษ เพียงแต่นคนอื่นไม่ได้เป็นข่าว

### คนป่วยรำลึกความหลังลงดิฉัน

ผู้สื่อข่าวถามว่าการกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่ของนายทักษิณ ถือเป็นกรณีเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ และมีนัยยะเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอย่างไร นายสมศักดิ์กล่าวว่า เรื่องนี้แล้วแต่ผู้คนจะคิดหรือคนจะถาม อย่างไรก็ตามนายทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมา 17 ปี เป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและญาติพี่น้อง ที่สำคัญมีอิฐบรรพบุรุษอยู่ที่เชียงใหม่ที่เคยเดินทางไปกราบไหว้เป็นประจำ ตนก็เคยไป

ต่อข้อถามว่า สส.และนักการเมืองพรรคเพื่อไทยนัดหมายจะไปพบนายทักษิณหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่มีนัดหมายอะไร สำหรับตนยังไม่ได้พบนายทักษิณ อยากไปพบเหมือนกันแต่ท่านยังไม่ให้พบ และไปเชียงใหม่ครั้งนี้คงไม่มีโอกาสได้เจอ ส่วนช่วงกาลสงกรานต์จะได้ไปรดน้ำคำหัวหรือไม่ คงจะขอไปแต่ไม่รู้จะให้ไปหรือเปล่า ตอนนี้ยังไม่ได้ออกรับอะไรมา

ผู้สื่อข่าวถามว่าการขึ้นของนายทักษิณแจ้งว่าป่วยหนักแต่ไปจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้มาก อาจไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ นายสมศักดิ์กล่าวว่า บางครั้งแม้ร่างกายจะป่วยแต่ยัง

คิดถึงบ้านเรือนที่เขยอยู่อาศัย ไม่ว่าใครที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ อยากกลับไปหาญาติพี่น้อง อยากกลับไปเห็นสิ่งเดิมๆ พอเห็นแล้วก็มีความสุข

เมื่อถามว่าในฐานะนักการเมืองอาวุโสอยากให้ทุกๆ ฝ่ายมองข้ามนายทักษิณหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่ไปขอร้องอะไรใคร ใครอยากจะทำอะไรก็มองไปเถอะ แต่เราสามารถตอบคำถามได้ตอบและชี้แจงกันไป ถือเป็นแบ่งปันความรู้ ถือเป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะคิดและมีมุมมองอย่างไรแต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น รัฐบาลมีหน้าที่ตอบก็ตอบไป สนุกดี ออก

### เพื่อไทยดีใจ-ขอย้ายโยกการเมือง

น.ส.ศรีโสภา โกฏุกาลือ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส่วนตัวดีดลการกิจเป็นตัวแทนรัฐสภาไทยไปร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น จะเดินทางกลับถึงไทยวันที่ 14 มี.ค. ทำให้ไม่มีโอกาสไปพบนายทักษิณ อีกทั้งไม่ทราบรายละเอียดจะกำหนดการว่าจะเปิดโอกาสให้คนไปปรับหรือไม่ เพราะการไปเชียงใหม่ครั้งนี้อาจเป็นเรื่องภายในครอบครัว แต่ส่วนตัวอยากเจอนายทักษิณ เพราะยังไม่มีโอกาสได้พบส่วนที่มีบางฝ่ายออกมาตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นเรื่องการเมืองแอบแฝง เพราะจะมีการเลือกตั้งนายก อบจ.ต้นปีหน้า ตนไม่อยากจะให้มองเช่นนั้น เพราะนายทักษิณไม่ได้กลับบ้านมานานกว่า 17 ปี การอยากกลับบ้านเกิดจึงเป็นเรื่องธรรมดา ขออย่าเอามายโยงกับประเด็นการเมืองจะดีกว่า แต่ในฐานะคนเชียงใหม่ คิดว่าทุกคนคงดีใจที่นายทักษิณไปเชียงใหม่ เพราะที่ผ่านมาท่านทำผลงานให้ประเทศอย่างเห็นได้ชัด และเป็นตัวแทนคนเชียงใหม่ในการเป็นนายกฯ จึงดีใจในการกลับเชียงใหม่ครั้งนี้

ด้าน น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ดีใจที่นายทักษิณ ได้กลับบ้านที่เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของท่าน ทุกอย่างเป็นตามกระบวนการอย่างชัดเจน นายทักษิณเป็นคนที่เคยทำประโยชน์ให้ประเทศเป็นอย่างดี

มาก พิสูจน์ได้จากผลงานในอดีต ตอนนี้ท่านอายุมาก การได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและสถานที่แรกที่อยากไปคือ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใจท่านจึงดีใจกับการเดินทางครั้งนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปรอรับนายทักษิณหรือไม่ น.ส.วิสาระดีกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการไปไหว้บรรพบุรุษ ไม่แน่ไม่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีโอกาสไปพบครั้งนี้ จะหาโอกาสไปพบอย่างแน่นอน จะเฝ้ารอวันที่นายทักษิณแข็งแรง จะเข้าไปกราบและขอความรู้จากท่านที่เดินทางไปรอบโลกมีประสบการณ์ต่างๆ มากมาย จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางไปเชียงใหม่ของนายทักษิณ มี สส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยากเดินทางไปพบเป็นจำนวนมาก แต่ได้มีการส่งสัญญาณมาว่าไม่อยากให้คนไปพบเยอะ เพราะไม่อยากให้เป็นประเด็น และตอนนี้อยู่ในช่วงปลายสมัยประชุมสภา อยากให้ สส.ทำหน้าที่ในสภาและดูแลพื้นที่ของตัวเองมากกว่า

### 'อนุทิน' ลั่นลุยงานดูแลดีดีหมั่น

ที่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ปฏิเสธตอบคำถามกรณีนายทักษิณจะไป จ.เชียงใหม่ว่า "ถามอะไรผม ถามเรื่องผมนี้"

เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ.ศรีสะเกษ มีประชาชนกว่า 2,000 คนร่วมรับฟัง

นายอนุทินกล่าวบนเวทีปราศรัยว่า วันนี้เป็นตายอย่างไรก็ต้องมาถึงศรีสะเกษให้ได้ เพราะศรีสะเกษให้ความไว้วางใจตนกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.อุทุมพรพิสัย อ.เมืองจันทร์ และ อ.ห้วยทับทัน ที่ได้กษยาอาสาพลตรี สรรพ์ ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ต้องขอบคุณพี่น้องทั้ง 3 อำเภอ อีกคนคือ นายสิริพงศ์ อังคสกุล

เกียรติ วันนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาทำชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวศรีสะเกษ หนังสือหรือฉายารายได้เกือบ 1,000 ล้านบาท นี่คือฝีมือของนครีสะเกษ สาวสวยอีกคนที่เป็นชาวศรีสะเกษคือ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล ที่วันนี้เป็นเลขานุการ รว.มหาดไทย

“โฆษกบนเวทีพูดผิดไปคิดว่า วันนี้ข้างเหยียบนาพญาเหยียบเมือง ผมอยากบอกว่า จะบ้าหรือ เพราะวันนี้คนรับใช้มารายงานตัวเจ้านาย จะให้มาเป็นข้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองที่ไหน แบบนั้นไม่มี วันนี้ผมมาศรีสะเกษ เพราะอยากมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกษ แม่วันนี้จะยังได้ไม่ครบทั้งจังหวัดก็ตาม แต่ไม่มีปัญหา เพราะครั้งนี้เราจะทำงานการเมืองอย่างคุ้คเค็คเค็คมัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเกี่ยวหน้าคนที่มาขึ้นบนเวทีนี้ ซึ่งเป็นคนศรีสะเกษจะมากกว่านี้แน่นอน และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นงานทั้งหมด” นายอนุทินกล่าว

### สัญญาชาติเปิดเขาพระวิหาร

นายอนุทินให้สัมภาษณ์กรณีปราศรัยจะทำงานอย่างคุ้คเค็คเค็คมันว่า เป็นสีสันในการปราศรัย เพราะการทำงานต้องเข้มข้นอยู่แล้ว ชาวบ้านเลือกเราก็คงมาให้ทำหน้าที่ให้บ้านเมือง ดังนั้น ต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ ผู้สื่อข่าวถามว่า ในยุคนี้จะได้เปิดขายแดนเขาพระวิหารหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นสิ่งที่ผู้ว่าฯ ได้นำเสนอร้องขอให้พิจารณาแนวชายแดนด้านเขาพระวิหาร โดยเน้นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้าชายแดนเป็นหลัก หากสังเกตดูต้องยอมรับว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเขาพระวิหารคือกัมพูชา มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น มีการเดินทางไปมาหาสู่กันของผู้มี และมีความร่วมมือด้านต่างๆ มากมาย ดังนั้น อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

ต่อข้อถามว่า ยังติดปัญหาอะไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ที่ผ่านมาเป็นปัญหาเรื่อง

ความสัมพันธ์ต่างๆ วันนี้คิดว่ามีการแก้ไขไปมากแล้ว ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยจะเร่งพิจารณา ขอให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศเราอย่างแน่นอน จะต้องมีการถ่วงดุลองค์ศึกษาผลได้ผลเสีย หากได้มากกว่าก็ต้องเดินต่อไปและไปกำจัดข้อเสีย แต่ถ้าข้อเสียมากกว่าก็จับกันไปหาแหล่งอื่นด้านอื่นเปิด

### เลือกเลขาฯกท.คนใหม่ 24 มี.ค.

นายอนุทิน ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการประชุมพรรคภูมิใจไทย เพื่อเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่แทนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ว่า พรรคภูมิใจไทย จะมีการประชุมใหญ่ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ เพราะตอนนี้เราไม่มีเลขาธิการพรรค เพื่อให้มีความราบรื่น และเปลี่ยนแปลงพรรคให้ทันสมัยการณ ในวันดังกล่าวตนจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ซึ่งจะทำให้ กก.บห.ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย จากนั้นจะมีการเลือกใหม่ ส่วนบุคคลที่จะเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคที่จะเห็นชอบ “เราอยากได้คนรุ่นใหม่ ก็แล้วแต่ว่าใครจะเสนอขึ้นมา โดยสมาชิกพรรคจะเป็นผู้เลือก ไม่ใช่ กก.บห.เลือก”

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสนับสนุนนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ เป็นเลขาธิการพรรคหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะสนับสนุนคนเก่ง และมีความสามารถ มีรายงานว่าการประชุมพรรคภูมิใจไทย จะมีขึ้นที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ **ผบ.เหล่าทัพเบิร์ธเดย์ บิ๊กทิน**

เมื่อเวลา 11.20 น. ที่กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร., ผบ.ทอ.เข้าอวยพรวันเกิดครบรอบ 63 ปี ของนายสุทิน คลังแสง รว.กลาโหม ที่ตรงกับวันที่ 9 มี.ค. โดย พล.อ.สนธิชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นตัวแทนกล่าวอวยพร และมอบกระเช้าดอกไม้ ผลไม้

นายสุทินกล่าวว่า ไม่เคยจัดงานวันเกิดจะมีบ้างก็เพื่อนสนิทมาทานข้าวด้วยกัน

บ้าง แต่นี้เป็นความพิเศษในชีวิต ความจริงผบ.เหล่าทัพให้พรมาตั้งแต่วันแรกที่ตนมารับหน้าที่ รว.กลาโหมแล้ว ด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมกันทำงานด้วยดี ถือว่าได้รับพรจากท่านแล้ว และได้มอบเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นเจริญรุ่งเรือง ให้ผู้มาอวยพร

นายสุทินให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค. ตรงกับการเดินทางไปกัมพูชาของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย อาจเกี่ยวพันเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานว่า เป็นวาระปกติที่มีมาก่อนแล้ว และมีการประชุมทุกปีไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่น

ผู้สื่อข่าวถามว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (กปท.) เรียกร้องให้ รว.กลาโหมพูดคุยให้ชัดเจนสถานะของเกาะกูด จ.ตราด นายสุทินกล่าวว่า ทหารหรือกลาโหมจะไปพูดคุยไม่ได้ เพราะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศ เราจะไปพูดคุยออกหน้าหรือล้าหน้าไปก็ไม่ถูก จึงต้องพูดคุยตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเท่านั้น

□ อ่านต่อหน้า 11

## ● นิดปลื้ม □ ต่อจากหน้า 10

### ปลอดท.ถูกตีตกหรือฟรีเกต

นายสุทินกล่าวกรณีคณะกรรมการธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตีตกก้าอุทธรณ์กองทัพเรือ (ทร.) ที่เสนอโครงการจัดซื้อเรือฟรีเกต ซึ่งกมธ.ส่วนใหญ่เป็นสัดส่วนสส.เพื่อไทยว่า กมธ.สะท้อนปัญหาและทวงถามนโยบายรัฐบาล ถ้าจะให้ทั้งเรือฟรีเกตและเรือดำน้ำในปีเดียวกันงบกลาโหมจะโป่งพองขึ้นสวนทางนโยบายรัฐบาลที่จะลดบุคลากรและงบหรือไม่ จึงต้องปรับแผน แต่ยืนยันโครงการจัดหาเรือฟรีเกตยังคงเป็นไปตามแผนเพียง แต่ระยะเวลาปรับเปลี่ยน อาจไม่ใช่ปี 2567 แต่ขยับไปเป็นปีงบประมาณอื่น เพราะมีแนวโน้มจะต้องจัดงบซื้อเรือ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12155

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 321.31

Ad Value: 498,030.50

PRValue (x3): 1,494,091.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยางพุง80บ.รอบ3ปี 'นิด'ปลื้ม จีบ'มิชลิน'ขยายวง.

ค่าน้ำ ห่วงว่างจะไม่พอ ต้องทำที่ละอย่าง  
กมธ.คุยกับรัฐบาลก็เห็นเช่นนี้ โดยอาจ  
จัดหาในปีงบประมาณ 2568

ผู้สื่อข่าวถามว่าในปี 2568 จะไปพบกับ  
กองทัพอากาศ (ทอ.) ที่ขอจัดซื้อเครื่องบิน  
ขับไล่ จะค้นพบคานงบกลางใหม่สูงเช่นกัน  
นายสุทินกล่าวว่า เป็นเรื่องที่กำลังหา  
งบบริหารจัดการให้ดีขึ้น ต่อข้อถามว่า  
งบ 1,700 ล้านบาทที่กองทัพเรือจ่ายให้  
เงินเป็นค่าเรือค่าน้ำไปแล้ว จะนำเข้า  
งบกลางหรือ กินให้กองทัพเรือ นายสุทิน  
กล่าวว่า ตามระบบต้องนำเข้างบกลาง  
แต่ถ้ากองทัพเรืออยากได้มาทำภารกิจ  
อื่น เช่นซ่อมบำรุงยุทธโธปกรณ์  
ต้องทำเรื่องให้ทันก่อน 26 มี.ค.  
ที่จะปรับปรุงกรอบสุดท้าย และเชื่อว่า  
รัฐบาลจะพิจารณาให้กลับมาเป็น  
ประโยชน์กับกองทัพเรือ

เมื่อถามว่าการนำเงินส่งงบกลางเพราะ  
ต้องนำไปใช้ในโครงการคิกออฟแล้ว  
หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับ  
โครงการดังกล่าว เป็นการจัดงบของแต่ละ  
เหล่าทัพจะเอาอะไรก่อนหลัง เรียกว่า  
หมุนและปรับงบในส่วนโครงการ  
ของกระทรวงกลาโหม ส่วนโครงการ  
ซื้อเรือค่าน้ำจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้  
ซึ่ง พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา ที่ปรึกษา  
รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะทำงาน  
พิจารณาโครงการเรือค่าน้ำ บอกว่า  
ต้องเป็นเรือค่าน้ำ ส่วนจะเป็นเรือที่  
ไหนอย่างไร กรรมการยังคุยกันไม่  
เสร็จ แต่คาดว่าไม่เกิน 1 เดือน

## เยี่ยฝ้ายค้ำชกฟอก-กลัวตกคิ้ว

นายสุทินกล่าวกรณียกฝ้ายค้ำจะยื่น  
อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา  
152ว่า ยังไม่ทราบเนื้อหาที่ฝ้ายค้ำจะ  
อภิปราย คาดว่าน่าจะเป็นการอภิปรายแบบ  
เหยียดแหไปทุกที่ทุกกระทรวง ผู้สื่อข่าว  
ถามว่าเรื่องปัญหาที่ดินจะถูกหยิบยกมา  
เป็นประเด็นหลัก โดยเฉพาะที่ดิน  
หนองวัวซอ และเขาใหญ่ รวมถึงความ  
พยายามดึงกองทัพเข้ามาเกี่ยวข้อง นาย  
สุทินกล่าวว่า ก็คงได้ทุกกระทรวง  
สิ่งไรก็พร้อมชี้แจงพร้อมตอบ

เมื่อถามถึงภาพใหญ่พรรคประชาธิปัตย์  
เตรียมอภิปรายเรื่องนายกทักษิณ ชินวัตร

และกระบวนการยุติธรรม นายสุทินกล่าว  
ว่า มีการชี้แจงมาเป็นลำดับ ตามระบบ  
กฎหมายยืนยันไม่หนักใจและมองว่า  
เรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า  
เมื่อถามว่าภาคว่ารัฐบาลสามารถรับมือ  
กับการอภิปรายครั้งนี้ได้หรือไม่ นายสุทิน  
กล่าวว่า ได้ ไม่ได้กลัว ไม่ได้หนักใจ  
เชื่อว่าฝ่ายค้านคงกลัวตกคิ้วแล้ว  
เมื่อเห็นการอภิปรายของ สว.แล้วมี  
คนตำหนิ จึงเปิดอภิปรายบ้างที่  
เท่านั้นเอง

## ก.ก.ได้กลับ'ภูมิธรรม'

น.ส.ภกม. นนุชอนันต์ สส.บัญชี  
รายชื่อ รองโฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.)  
กล่าวกรณียกภูมิธรรม เวชชชัย รอง  
นายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ที่  
ฝ่ายค้านเตรียมการอภิปรายทั่วไปแบบ  
ไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152  
ไม่จำเป็นต้องใช้เวทีสภามา  
นั่งพูด หรือใช้เวลาหลายวัน ใช้  
วิธีตั้งกระทู้ถามก็ได้ว่า ฝ่ายรัฐบาล  
ไม่ต้องคิดแทน การจะอภิปรายตาม  
มาตรา 152 หรือตั้งกระทู้ ฝ้ายค้ำ  
รับทราบและความเหมาะสม พิจารณา  
ได้เองว่าควรใช้กลไกอะไรในสถาน  
การณ์แบบใดหรือจะใช้เวลาเท่าไร  
ส่วนที่มีคำแนะนำให้ฝ่ายค้านใช้  
วิธีตั้งกระทู้ ขอลองถามทุกวัน  
นี้รัฐมนตรีในรัฐบาลให้ความร่วมมือ  
มาตอบกระทู้อย่างสม่ำเสมอ  
หรือไม่ ช่วงที่ฝ้ายค้ำเห็นกันอยู่  
ดังนั้นอย่าแนะนำอะไรที่เข้าตัวจะ  
ดีกว่า หากมั่นใจว่า 6 เดือน  
ในฐานะฝ่ายบริหาร รัฐบาลทำ  
ดีแล้ว ทำได้ตามที่หาเสียงรับปาก  
ประชาชน ก็ไม่ต้องกังวลอะไร  
หน้าที่ฝ่ายบริหารคือตอบคำถาม  
ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้  
ประชาชนสิ้นสงสัย ไม่เช่นนั้น  
เกรงว่าจะต้องตกความรู้สึก  
ของประชาชนที่ว่า 6 เดือน  
ที่มีรัฐบาลมาเรื่องที่ท่านทำสำเร็จ  
แล้วประชาชนสิ้นสงสัย ไม่  
เคลือบแคลงเลย มีอยู่เรื่อง  
เดียวคงไม่ต้องระบุน่าจะมีคำตอบ  
ที่ตรงกัน

“ฝ่ายค้านเดินหน้าสู่การอภิปราย  
มาตรา 152 จะทำหน้าที่ฝ่าย  
นิติบัญญัติทวงถามติดตาม  
การทำงานของรัฐบาลให้ถึงที่สุด  
ส่วนเราควรยื่นอภิปรายกัน  
หรือเนื้อหาควรเป็นอย่างไร  
ควรตั้งกระทู้กี่ข้อหรือไม่

นั้น ไม่จำเป็นที่ฝ่ายบริหารหรือ  
สส.รัฐบาลคนใดต้องมาคิดแทน  
ท่านเพียงชี้แจงข้อสงสัย  
ทำเรื่องนี้ให้ชัดแล้วกัน  
เพราะประชาชนทั่วประเทศรอ  
ประเมินผลงานของรัฐบาลอยู่”  
น.ส.ภกม.กล่าวว่า

## กมธ.ยื่นงบเข้าสภา20-21มี.ค.

ที่รัฐสภา นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด  
สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะ  
โฆษกกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
2567 กล่าวว่า ขณะนี้พิจารณา  
ร่างพ.ร.บ.งบประมาณครบถ้วน  
ทั้งหมด 731 หน่วยงานแล้ว  
ปรับลดได้ประมาณ 9,000  
ล้านบาท เป็นการส่งสัญญาณ  
เดือนจาก กมธ.ว่าเรา  
ดำเนินการตามกรอบสอดคล้องกับ  
นโยบายของรัฐบาล ที่ยึดประชาชน  
เป็นหลักคือลดรายจ่าย  
เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ประชาชน

งบใดที่มีประโยชน์น้อย เช่น  
การสัมมนา ฝึกอบรม การ  
จัดงานต่างประเทศ และ  
งบประมาณสัมพันธไมตรี  
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า  
เป็นประโยชน์จริงๆ  
เป็นการส่งสัญญาณ  
เดือนจาก กมธ.ปี 2567  
ซึ่งปี 2568 บุคลากรส่วนใหญ่  
ยังคงคล้ายๆ เดิม  
เป็นการส่งสัญญาณ  
คู่ขนานระหว่างฝ่ายบริหาร  
โดยนายกฯ และฝ่ายนิติบัญญัติ  
โดยกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.  
งบประมาณปี 2568 จะ  
เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม

ส่วนการประชุมกมธ.ครั้งสุดท้าย  
วันที่ 13 มี.ค. จะเป็นการ  
นัดตรวจสอบรายการและ  
รับรองการประชุม ก่อน  
ส่งเข้าที่ประชุมสภา  
พิจารณาวันที่ 2 และ 3  
ในวันที่ 20-21 มี.ค.นี้

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์  
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2567  
เปิดเผยว่า กมธ.ไม่มีการ  
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
การจัดซื้อเรือค่าน้ำ หรือเรือ  
ฟรีเกตของกองทัพเรือ  
เพราะอยากให้รัฐบาลของทั้งสอง  
ประเทศหาข้อสรุปกัน  
ให้ได้ก่อนว่าจะเอาอย่างไร  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่อง  
ยนต์ หรือจะมีการเปลี่ยนเป็นเรือ  
ฟรีเกตหรือไม่มั่นใจว่าจะ  
ไม่มีปัญหาแน่นอน

# นายกฯปลื้มราคายาง80บ. พินิจเชียร์แปรรูปชั้นปลาย

## ต้นทุนค่าฟุ้ง'6แสนล้าน' 'มัน'ทุบสถิติโลละ3.90บ.

'พินิจ'ปลุกสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา เน้นให้ความสำคัญ  
เมล็ดพันธุ์ ปูย ความรู้เกษตรกร (อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 1

ราคายาง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่อาคารรัฐสภา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม จัดสัมมนาโจทย์วิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยสู่เชิงพาณิชย์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน

ตอนหนึ่งว่า เมื่อปลายปีที่แล้วได้มีการทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องยางพารา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกรแปรรูปยางพาราให้ใช้งานได้มากขึ้น เป็นการทำงานในลักษณะของต้นทางถึงกลางทาง วันนี้จะเป็นการเติมตั้งแต่กลางทางถึงปลายทาง นำผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบไปสู่รายได้ของชาวสวนยาง ผู้ประกอบสวนยาง สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน พยายามนำประเด็นต่างๆ มาเสนอต่อฝ่ายบริหาร และได้ร่วมมือจากภาครัฐและธุรกิจ ส่งเสริมในทางพาณิชย์ เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากนั้น นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประชานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ ชักชวนปราชญ์พิเศษ หัวข้อการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมยางพาราไทยสู่พาณิชย์

นายพินิจกล่าวว่า วันนี้ได้เห็นเจตนาของรัฐมนตรี อุดมการณ์ ความคิดที่ดีของ พล.อ.อ.ประจิน ที่อย่างน้อยสมาชิกวุฒิสภาก็คิดถึงเกษตรกรแขนงหนึ่ง คือเกษตรกรยางพารา คิดถึงการพัฒนาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แม้ผลลัพธ์ต้องรอดูกันอีก เพราะมีปัจจัยอะไรหลายอย่างอีกมากมาย

"ผมไม่ได้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้มีความรู้อะไรมาก เป็นเรื่องของโชคชะตาหรือจังหวะชีวิต จนได้มาเป็นรองนายกฯ แท้จริงแล้วชีวิตผมต้องการเรียนกฎหมาย มาสมัครเป็นปลัด นายอำเภอ ผู้ว่าคิดว่ามันเท แต่เอาไปเอามากลายเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร และรองนายกฯ โดยที่ไม่ได้คาดหวัง ผมคลุกคลีกับการปลูกยางมาจากวิถีชีวิต ต่างจากที่เราเรียนกันมา หลักสูตรเราเป็นแบบท่องจำ เป็นนกแก้วนกขุนทอง ไม่ได้เรียนแบบการวิจัยหรือการทดลองค้นคว้า เราท่องจำกันมาตลอดว่า ภาคเหนือมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ภาคกลางพื้นที่ราบลุ่มในน้ำมีปลาในนามีข้าว ภาคใต้ แร่ดีบุก และภาคอีสานแห้งแล้ง เราเรียนมาแบบนี้ จึงไม่มีใครเชื่อว่าภาคอีสานจะสามารถปลูกยางพาราได้ เพราะเราเรียนแบบท่องจำไม่ได้ค้นคว้า" นายพินิจกล่าว

นายพินิจกล่าวว่า ตอนหลังได้ทดลองนำยางพาราจากภาคใต้ไปปลูกที่อีสาน ตอนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนส่งเสริมการเกษตร (สกย.) ไปปลูกก็ไม่มีใครเชื่อ จนไปเพาะต้นยางที่ จ.มุกดาหาร ได้ไปหลายแสนต้น ไปส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนันครู ก็ไม่มีใครยอมปลูก

"เขาถามว่าปลูกได้แล้วจะขายใครอยู่ 7 ปี แล้วคนส่วนใหญ่จะปลูกต้นยูคาลิปตัส แต่กระทรวงเกษตรฯได้งบประมาณล้านต้นยางมากมาย ท่านไปดูข่าวตอนนั้น ผมเป็นคนที่ทำกิจกรรมตลอด ผมมีเรื่องสตอรี่ทุกอาทิตย์ในการลงพื้นที่ มี



คณายไทย - นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ เดินชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ในงานสัมมนา โจทย์วิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย สู่เชิงพาณิชย์ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานกมธ.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16799

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 14

Col.Inch: 122.32

Ad Value: 189,596

PRValue (x3): 568,788

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกษปสี่มราคาขาง80บ. พินิจเชียรแปรรูปชั้นปลา

คนมาบอกว่า ถ้าผมปลูกข้าวบ้านจะปลูกตาม เพราะผมเป็นผู้แทนที่พูดคำไหนคำนั้น จึงไปซื้อที่แถวบึงกาฬไร่ละประมาณ 500 บาท ถูกมาก ผมปลูกเพราะจำใจปลูก ถูกขอร้องให้ปลูก พอเข้าปี 3-4 ต้นยางสวยมาก ก็เริ่มมีคนตาม การปลูกพืชมี 3 เรื่องเท่านั้นเองคือ เมล็ดพันธุ์ ต้องมีการพัฒนาดิน น้ำ ซึ่งผมปลูกอย่างหน้าแล้ง แต่ปกติแล้วต้องปลูกหน้าฝน เจ้าหน้าที่ผมห้ามไม่ให้ทำ เพราะต้องปลูกช่วงหน้าฝน ดินดี และต้องมีระบบชลประทาน 3 เรื่องนี้จะทำให้ ต้นยางเจริญเติบโต" นายพินิจเผย

นายพินิจกล่าวต่อว่า ในฐานะคนปลูกยางพาราพอเห็นงอกงามดีมีราคา คนที่มีกำลังก็เริ่มทยอยกันปลูก จนวันนี้ จึงมีภาพ มีการปลูกยางพารา 120,000 ไร่ โรงงานผลิตได้เดือนละ 5,000 ตัน วันนี้ราคาขางพาราสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากวิกฤตการณ์ เพราะตอนนี้ดีมานด์ ชีพพลาย และค่าน้ำมันพุ่งสูง ขางพาราไม่ต้องทำการตลาด เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

"วันนี้มันเกิดจาก 2 มหาอำนาจ ยูเครน รัสเซีย และหลายพื้นที่รวมถึงคาสมสมุทรเกาหลี ทำให้เขาต้องซื้อขางสดอกไว้ มหาอำนาจถ้าใครไม่มีขางแพ้น้ำมัน เพราะขางเป็นยุทธปัจจัย และขางอยู่ในตลาด future market มันมีไม่มาก มันจึงพิเศษ วันนี้ความขัดแย้งของโลก เราสูงมากจากมหาอำนาจ ใครก็ต้องซื้อขางสดอก ปีนี้ผมคิดว่าหลายคนคงจะรวยขึ้น รวยหมดวันนี้ ขางแน่กันขึ้น ขางน่าขึ้นกัน ขึ้นมาพูดถึงภาพกว้างๆ ของขาง ที่มันเคยไม่ได้ให้โบนัส แต่วันนี้มันเงินโบนัสได้อย่างไม่น่าเชื่อ" นายพินิจกล่าว

นายพินิจกล่าววว่า วันนี้ประเทศไทยเป็นผู้ปลูกขางและผลิตขางอันดับ 1 ของโลก หรือมีสัดส่วนกว่า 30% ฤดูแฉสำคัญคือ ทำอย่างไรให้เกษตรกรมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้น ทั้งหมดขึ้นกับการพัฒนาแล้วให้ความรู้เกษตรกร ส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้พัฒนาขึ้น ประเทศไทยทำการเกษตรที่ผ่านมาไม่เคยไปวัดค่าความกรด-ด่าง (PH) ของดินเลย ไม่รู้ความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมกับการปลูก

"ผมอยากจะทำให้เห็นเรื่องเดียว คือ การวิเคราะห์และการวิจัย อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะเขาบอกว่าดี เราต้องมีหลักการที่มอง

ผลประโยชน์ของประเทศอยู่อันดับหนึ่ง โดยวางอยู่บนพื้นฐานความดีงาม วันนี้ทำอย่างไร ขางพาราจะเพิ่มมูลค่า ผลประโยชน์อย่างมาก ก็มาถึงคนที่อยู่กลางน้ำ ไม่ถึงปลายน้ำ น้อยมากที่ไทยเรามีโรงงานยางรถยนต์ ผลิตให้กับอินเดีย ผลิตขางมอเตอร์ไซด์ มันไม่ต้องคิดอะไรมาก การพัฒนาขาง คือการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเท่านั้น แล้วก็แปรรูปก็จะเป็นทุนของคนไทย และเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการ ขางรถยนต์ ขางเครื่องบิน ขอบขางอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่หนังสติ๊ก ตลาดใหญ่มาก อย่างอินเดีย เขาเห็นก็ซื้อหมด ซึ่งของเราที่ส่งเสริมแต่ไม่รู้ว่าจะส่งเสริมกันอย่างไร ทำให้ถึงเป็นมาอย่างนี้ ถ้ามันมาถึงปลายน้ำมูลค่าของเรา 6 แสนกว่าล้าน รายได้จะเพิ่มขึ้นมาก็เท่า อันนี้เป็นที่ย่อยอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไร ให้มีการแปรรูปอย่างมีคุณภาพ" นายพินิจกล่าว

นายพินิจกล่าววว่า ในอดีตไทยขางขางพาราไปสิงคโปร์ก็โลกรั่มละ 16-19 บาท สิงคโปร์ไปขายให้กับมิซลิน บริดจสโตน วันนี้เข้ามาในไทยแล้ว สร้างกำไรอย่างมหาศาล ซึ่งปัญหาสำคัญในเรื่องของขางพารา คือ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และการให้ความรู้เกษตรกร และหัวใจสำคัญคือการแปรรูป ส่วนเรื่องตลาดไม่ต้องห่วง มีเท่าไรก็ขายได้หมดแน่นอน เรื่องนี้ชาวสวนขางบึงกาฬยืนยันได้

"ทุกคนนี่คนหันไปปลูกทุเรียนเยอะมาก แต่มันยากมาก ผมยังไม่กล้าสู้เลย ผมโค่นขางได้แต่ยังไม่กล้าสู้ทุเรียน ความสำคัญขางวันนี้ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ มีผู้เชี่ยวชาญ เขาบอกว่าปราบขางเถื่อน ผมก็หัวเราะ มันต้องมีความรู้มากกว่านี้ ต้องรู้วว่าราคาขาง มันไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย มันอยู่ที่สิงคโปร์ และเงินกำลังทำตลาดใหม่ มันทำแบบดิจิทัลซื้อขายกันล่วงหน้า การที่คุณบอกปราบขางเถื่อน แล้วจะทำให้ราคาขางสูงขึ้น มันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ เราต้องรู้จริง มันถึงจะแก้ปัญหาได้ เราต้องส่งเสริมจริงจัง มันถึงต้องมีการปฏิรูประบบราชการทุกส่วน รวมถึงสถานีแห่งหนึ่งที่ต้องปฏิรูป มันถึงจะเจริญเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสาธารณะ ระบบที่มันไม่ค่อยดีต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนไป ระบบญาติมิตร เพื่อนฝูง ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องเปลี่ยน เอราระบบคุณธรรม ศิลธรรม ความถูกต้อง มาอยู่เหนือระบบอื่น ประเทศถึงจะไปต่อ"

นายพินิจกล่าว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติการกิจที่ประเทศฝรั่งเศส กรณีราคาขางพาราในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นที่ราคาเกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ว่า ในอดีตราคาขางพารา 3-4 กิโลกรัม ราคา 100 บาท แต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงานประกาศเอาไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3 เท่าภายใน 4 ปี ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการกดชั้น ลักลอบนำเข้าขางเถื่อน ต้องขอขอบคุณกองทัพบก กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบนำเข้าขางเถื่อน โดยส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศนำเข้าขางพารามากถึง 80% เพราะมีโรงงานผลิตขางมือขาง ซึ่งได้บอกกับนายกามาเลเซียว่า หากมีอะไรให้พูดคุยได้โดยตรง จะได้จัดส่งขางไปให้ ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากพม่า หรือลาว และผ่านประเทศไทย เพราะไม่แน่ชัดว่าจะไปถึงมาเลเซียจริงหรือไม่ หากมีอะไรให้ติดต่อผ่านกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้กำกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ให้ติดต่อประเทศมาเลเซียโดยด่วน หากมีความต้องการใช้ขางสูงไทยพร้อมที่จะส่งให้ได้

"เชื่อว่าราคาขางจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลจะพยายามดำเนินมาตรการให้ราคาขางปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เพราะมีเกษตรกรผู้ปลูกขางอยู่ทั้งในภาคใต้ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนตัวรู้สึกดีใจมากที่ราคาขางปรับตัวสูงขึ้น" นายเศรษฐากกล่าว

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าววว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นมา ราคาขางพาราในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางขางพาราของการขางแห่งประเทศไทย (กขท.) สูงกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยขางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 81.09 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 41 เดือน คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวสูง

## ขึ้นต่อไป

น.ส.อัยรินทร์กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาขายพาราฟุ้งสูงขึ้น มาจากความเข้มงวดเรื่องการลักลอบนำเข้าพาราเถื่อน และไม่อนุญาตให้นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่น รวมไปถึงความต้องการใช้ภายในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของโลกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกพลัส เพื่อตรึงราคาน้ำมันไว้ในระดับที่สูง ทำให้ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์เพิ่มสูง ช่วยเพิ่มความต้องการใช้ยางธรรมชาติในภาคการผลิตให้มากขึ้น

นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคามันสำปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 3.65 บาท และสูงสุด 3.90 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น ด้านผลผลิตปี 2567 คาดจะลดลงมาอยู่ที่ 27 ล้านตัน จากปีที่แล้วอยู่ที่ 30 ล้านตัน ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างทำให้ผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 42 ล้านตัน ทำให้ยังมีปัญหาขาดแคลน

“กรมจะประชุมร่วมกับ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ตัวแทนเกษตรกรเพื่อเร่งแก้ปัญหา เพราะถ้าปล่อยไว้จะไม่เป็นผลดี หากผลผลิตลดลงเรื่อยๆ จะกระทบทั้งรายได้เกษตรกร การส่งออก ทำให้ประเทศเสียโอกาส ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ถ้ามีปัญหาวัตถุดิบต้องเร่งแก้เรื่องใบด่างและพัฒนาพันธุ์” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า ส่วนข้าวเปลือกราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยราคาเดือนมีนาคม 2567 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ข้าวเปลือกหอมมะลิ 144,850 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 7% ข้าวเปลือกหอมมะลิออกพื้นที่ 14,600 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 13% ข้าวเปลือกปทุมธานี 14,650 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 36% ข้าวเปลือกเจ้า 12,500 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 26% และข้าวเปลือกเหนียว 13,300 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 13%

## ชลน่านแจงไข่นกแก้วติดจากสัตว์สู่คน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีพบผู้ป่วยโรคจิตตาโคซิส (Psittacosis) หรือโรคไข่นกแก้ว ในหลายประเทศแถบยุโรป มีผู้เสียชีวิต 5 ราย พบเชื้อในนก สัตว์ปีกในป่า และสัตว์เลี้ยงหลายชนิดว่า โรคไข่นกแก้วเป็นโรคติดต่อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง พบได้ยาก แต่ไม่ใช่โรคติดต่ออุบัติใหม่ มียาปฏิชีวนะใช้รักษาได้ เชื้อโรคนี้น่าจะก่อโรคในนกสัตว์เลี้ยง เช่น นกแก้ว เป็นต้น ในอดีตเคยระบาดในนกแก้วหลายประเทศ เช่น เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ คอสตาริกา ออสเตรเลีย ส่วนไทยเคยมีรายงานจากการวิจัยสำรวจในสัตว์ปีกว่าพบเชื้อแบคทีเรียนี้เช่นกัน

นพ.ชลน่านกล่าวว่า โรคนี้ไม่แพร่กระจายโดยการกินสัตว์ติดเชื้อ การติดเชื้อในคนส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากนกติดเชื้อ จัดอยู่ในกลุ่มโรคติดจากสัตว์สู่คน ผ่านทางการหายใจเอาเชื้อที่ออกมาจากปัสสาวะ อุจจาระ หรือสิ่งคัดหลั่งที่ปนเปื้อนของนกติดเชื้อ ผู้ติดเชื้ออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ทำให้เกิดอาการปวดอักเสบรุนแรงได้ บางรายอาจมีอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปัจจุบันยังไม่มียาว่าพบผู้ป่วยโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค อย่างไรก็ตาม สธ.โดยกรมควบคุมโรคประสานไปยังจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)

เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีพบการระบาดหรือการติดเชื้อของโรคดังกล่าว ประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกันเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว (One health) เพื่อประสานข้อมูล และร่วมมือกันเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ โรคนี้อยู่ในระบบเฝ้าระวังแบบ Event base surveillance หรือการเฝ้าระวังเหตุการณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิดทุกวัน

“กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้เลี้ยงนก สัตว์แพทย์ หรือบุคคลเกี่ยวข้องกับนก แม้โรคนี้จะยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันเบื้องต้นได้ โดยเลือกซื้อนกเลี้ยงจากร้านขายสัตว์เลี้ยงที่น่าเชื่อถือ และมีสุขอนามัยที่ดี ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการติดเชื้อในนก เช่น การรักษาความสะอาด ไม่ให้นกอยู่กันอย่างแออัด แยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ปกติ เป็นต้น ส่วนประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับสัตว์ป่วย หากจำเป็นต้องสัมผัสต้องป้องกันตนเองสวมถุงมือ และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ บุคลากรเลี้ยงสัมผัสใกล้ชิดกับนก ต้องหมั่นคอยสังเกตอาการตนเองและอาการของสัตว์อยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์และแจ้งประวัติเสี่ยง” นพ.ชลน่านกล่าว



## มั่นสำปะหลังทุบสถิติ3.90บ.

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคามันสำปะหลัง ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดอยู่ที่ กก.ละ 3.65 บาท และสูงสุด 3.90 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากมีความต้องการใช้มันสำปะหลังเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับปีนี้เกิดโรคใบด่างทำให้ผลผลิตในประเทศ ลดลงจาก 30 ล้านตันเมื่อปีก่อน เหลือ 27 ล้านตัน และล่าสุดภาคเอกชนได้ไปสำรวจ พบว่ามันสำปะหลังมีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลงจากอีก 27 ล้านตันอีกด้วย ส่วนทางกับความต้องการใช้อยู่ที่ 42 ล้านตัน

ทั้งนี้จะนัดประชุมร่วมกับ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง และตัวแทนเกษตรกร เพื่อหารือดูแลสถานการณ์มันสำปะหลัง เพราะหากปล่อยให้อาจไม่เป็นผลดี และกระทบต่อรายได้เกษตรกร และการส่งออก ทำให้ประเทศเสียโอกาส ที่สำคัญไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะแป้งมันที่ไทยดีที่สุดในโลก ถ้ามีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ อาจกระทบต่อเรื่องอื่นตามมา

นายวัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ เดือนมี.ค.67 ราคา 14,850



วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม

บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับ มี.ค.66 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,600 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 13% ข้าวเปลือกทุบราคา 14,650 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 36% ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 12,500 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 26% และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 13,300 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 13% ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ กก.ละ 9.63 บาท สูงสุด 9.80 บาท ราคาหน้าโรงงาน กก.ละ 10.34 บาท ปาล์มน้ำมัน กก.ละ 5.80 บาท สูงสุด กก.ละ 6.20 บาท น้ำมันปาล์มขวด 45 บาท แต่ในห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า จัดโปรโมชั่นขวดละ 43-44 บาท

ร.ต.จักรยา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กำลังหารือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกแก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เฟส 2 หลังจากจะสิ้นสุดเฟสแรกวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือและช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร โดยจะลดราคาปุ๋ยกระสอบละ 10-50 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.67 เป็นต้นไป ส่วนผลเฟสแรกมีการนำปุ๋ยมาลด 3.1 ล้านกระสอบ 64 สูตร สั่งซื้อไปแล้ว 1.131 ล้านกระสอบ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน 216 ล้านบาท.

# กาแฟควมมือ 'บ้านทับเขือ'

**ที่** ชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู พื้นที่การใช้ประโยชน์ในสินค้าด้วยกติกาชุมชนร่วมกันของชาวบ้านในรูปแบบ "โฉนดชุมชน" หมู่ 1 ต.ช่องอนาโยง จ.ตรัง ชาวบ้านซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่รวมประมาณ 30 หลังคาเรือน ทำอาชีพเกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล แซมในสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา สร้างรายได้ตลอดทั้งปี โดยไม่มีการบุกรุกป่าตามกฎเหล็ก ซึ่งเป็นกติกาชุมชนที่ทุกคนร่วมกันกำหนดขึ้น

โดยเฉพาะการปลูกกาแฟ "สายพันธุ์โรบัสต้า" ด้วยสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตเทือกเขาบรรทัด สภาพอากาศชุ่มชื้นตลอดปีเหมาะแก่การปลูกกาแฟ แต่ละปีชาวบ้านสามารถเก็บผลผลิตเมล็ดกาแฟได้ปีละ 1-2 ตัน ตกแห้งส่งขายให้พ่อค้าคนกลาง และในปีที่ชาวบ้านได้พยายามสร้างแบรนด์ของชุมชนขึ้นมาเองชื่อว่า "กาแฟบ้านทับเขือ"



## สายพันธุ์โรบัสต้า 'เขาบรรทัด' ต่อยอด-ปั้นแบรนด์ชุมชนตรัง



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 9 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16799

หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 59.34

Ad Value: 65,274

PRValue (x3): 195,822

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กาแฟคั่วมือ'บ้านทับเขือ' สายพันธุ์โรบัสต้า 'เขาบรรทัด' ต่อยอด-ปั้นแบรนด์ชุมชน...

โดยหลังเริ่มต้นการเก็บเมล็ดกาแฟสดจากต้นปีละ 1 ครั้ง จากนั้นนำมาตากแห้งด้วยวิธีธรรมชาติ แล้วนำเมล็ดมาคั่วมือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ "กาแฟบ้านทับเขือ" ได้ 2 รูปแบบ คือเมล็ดกาแฟคั่วมือ และกาแฟตรีป ที่ผ่านการคั่วมือและอบ บรรจุในซองขนาดเล็ก ง่ายต่อการชงดื่ม เข้มเต็มเมล็ดทุกซอง ส่วนดอกกาแฟ ชาวบ้านจะเก็บใหม่ทำเป็นชา กาแฟ แทนการใช้ใบชาซึ่งซื้อจากที่อื่น จะได้รสชาติหอมของดอกกาแฟเช่นกัน

นอกจากนั้น ชาวบ้านยังได้ต่อยอด ออกมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ทางผ่านถนนสายตรง-พัทลุง ใกล้กับอันดามันเกตเวย์ ซึ่งปัจจุบันทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังได้ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย โดยร้านกาแฟเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการจำหน่ายกาแฟ ใช้วิธีการต้มน้ำร้อนด้วยกาต้มน้ำร้อน ใช้เตาอั้งโล่ ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น

นายทินกฤติ แทนมาก ชาวบ้านไร่การคั่วมือเมล็ดกาแฟ ซึ่งต้องคั่วสดใหม่ทุกวันทั้งจำหน่ายหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้ชิมกาแฟสดๆ คั่วใหม่ๆ ว่ารสชาติของกาแฟบ้านทับเขือเป็นอย่างไร พร้อมกับอธิบายว่าในการคั่วกาแฟด้วยมือ นั้นจะต้องฟังเสียงการแตกของเมล็ดกาแฟ แยกว่าจะได้แบบ อ่อน กลาง เข้ม ทั้งนี้ หากเสียงแตกดังเบ๊ก! 1 ครั้ง จะเป็นสัญญาณว่าได้กาแฟรสชาติแบบอ่อน คั่วต่อไปอีกประมาณ 3 นาที เมล็ดกาแฟก็จะสีเข้มขึ้นพร้อมกับเสียงแตกดังเบ๊กๆ 3 ครั้ง ได้รสชาติกาแฟแบบกลาง แต่หากอยากได้กาแฟรสชาติแบบเข้ม ก็คั่วต่อ

ไปให้สังเกตสีเข้มขึ้นจนดำ สังเกตกลิ่น และสังเกตเมล็ดที่เริ่มแตกมันออกมา ก็จะได้กาแฟรสชาติแบบเข้ม ส่วนที่ขายที่ร้านจะคั่วแบบกลางผสมเข้ม

นางณัฐธยาน์ แทนมาก แม่ค้ากาแฟ เปิดเผยว่า "กาแฟบ้านทับเขือ" แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเมล็ดกาแฟคั่วบรจของน้ำหนัก 100 กรัม ราคาขาย 70 บาท สำหรับร้านกาแฟทั่วไป หรือคนที่ไม่มีเครื่องบดเองอยากดื่มกาแฟคั่วมือ โดยที่ข้างซองระบุไว้ "เพาะปลูกบนเขาพับผ้าพื้นที่โดนคชชุมชนบ้านทับเขือ เข้ม หอม รสชาติดี ปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร ผลผลิตอยู่ในสวนผลไม้ที่หลากหลาย กลมกลืน" และแบบตรีฟ ชื่อว่า "CHONG DRIPCOFFEE" บรจของละ 8 ห่อ ราคาห่อละ 100 บาท เหมาะสำหรับคนที่ไปสามารถชงดื่มได้ เชิญชวนทุกคนลองดื่มกาแฟบ้านทับเขือ ร้านเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ใครสนใจอุดหนุนสินค้าของชุมชน พิกัดมุ่งหน้าตรง-พัทลุง เมื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันดามันเกตเวย์ ขับต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร ถึงสะพานก็มีป้ายอยู่ซ้ายมือ มีถนนแยกซ้าย เข้าไปได้

ติดต่อซื้อสินค้าชุมชนได้ที่เบอร์โทรติดต่อ 09-8447-1527 พร้อมส่งทั่วประเทศ

## จำนง ศรีนคร

# พาณิชย์โว'มัน'พุ่งทำนิวไฮ

## เตรียมถก4สมาคม-เกษตรโอดห่วงโรคใบด่างจุดผลผลิต!

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” กางราคามันสำปะหลังล่าสุดพุ่งแตะกิโลกรัมละ 3.65 บาท สูงสุด 3.90 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ฟุ้งความต้องการทะลัก สวนทางผลผลิตแผ่ว โอดเจอพืชโรคใบด่างเตรียมถก 4 สมาคม-เกษตรกร ทารือทางออก หวั่นกระทบรายได้เกษตรกร-ส่งออก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคามันสำปะหลังได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 3.65 บาท และสูงสุด 3.90 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น และผลผลิตปีนี้คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 27 ล้านตันจากปีที่แล้ว 30 ล้านตัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง ทำให้ผลผลิตลดลง และล่าสุดภาคเอกชนได้ไปสำรวจก็มีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลงจาก 27 ล้านตันด้วย ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 42 ล้านตัน ทำให้ยังมีปัญหาขาดแคลน

ทั้งนี้ กรมเตรียมนัดประชุมร่วมกับ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง รวมถึงตัวแทนเกษตรกรด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับ

สถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะแนวทางในการเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่าง เนื่องจากกังวลว่าหากผลผลิตมันสำปะหลังลดลงเรื่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและการส่งออก ซึ่งอาจทำให้ประเทศเสียโอกาสได้เนื่องจากปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของโลก

อย่างไรก็ดี ในส่วนของข้าวเปลือกพบว่าราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ เดือน มี.ค.2567 ราคาอยู่ที่ 144.850 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14.600 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 13% ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 14.650 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 36% ข้าว

เปลือกเจ้า ราคา 12,500 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 26% และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 13,300 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 13%

สำหรับหมูเป็น เฉลี่ย กก.ละ 64.10 บาท หมูเนื้อแดง เฉลี่ย กก.ละ 128.18 บาท ซึ่งยังคงขอความร่วมมือผู้บริโภคให้ช่วยกันบริโภคเนื้อหมู เพราะขณะนี้ผลผลิตส่วนเกินยังคงมีอยู่ ไก่มีชีวิต กก.ละ 44 บาท ไก่เนื้อติดสะโพก กก.ละ 82.1 บาท ไก่เนื้อน่อง กก.ละ 79.1 บาท ไก่เนื้อสะโพก กก.ละ 86.25 บาท ไก่เนื้ออก กก.ละ 76.25 บาท ไข่ไก่ คณะหน้าฟาร์ม เฉลี่ยฟองละ 3.40 บาท เบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 3.86 บาท ปลาเนลิ กก.ละ 75.50 บาท ปลาหีบต้ม กก.ละ 104 บาท ปลาตุ๋น กก.ละ 75.80 บาท กุ้งขาว 70 ตัว กก.ละ 186 บาท ขณะที่ผักสดหลายชนิดมีราคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูร้อน

ด้าน ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าการกำลังหารือกับกรมส่งเสริม



วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าผู้และธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เฟส 2 หลังจากเฟส 1 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. 2567 เพื่อช่วยเหลือและช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร โดยจะลดราคาปุ๋ยไม่ต่ำกว่าเดิม คือ กระสอบละ 10-50 บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2567 และประเมินผลภายใน 3 เดือน.



**แจกจริง:** นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) กล่าวได้ว่า ได้ส่งมอบรางวัลรถยนต์กระบะ  
Toyota Hilux Revo Z edition จำนวน 20  
รางวัล ให้ผู้โชคดีจากการจับรางวัล โครงการชำระดี  
มีโชคล เพื่อเป็นการมอบของขวัญพิเศษให้กับลูกค้า  
ธ.ก.ส. ที่ชำระหนี้ได้ก่อนหรือตามกำหนดเวลา.